



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2560 หน้า 8

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สิ้น'วราพร'ผู้ก่อตั้งพพ.ชาวบางกอก

เมื่อวันที่ 25 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาววราพร สุรวดี ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบางกอก วัย 81 ปี เสียชีวิตแล้วที่สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพฯ เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. หลังเข้ารับรักษาตัวในห้องผู้ป่วยวิกฤตมานานกว่า 1 สัปดาห์ จากอุบัติเหตุตกจากชั้น 2 ของบ้านพักซึ่งตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบางกอก เมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา โดยจะมีการรดน้ำศพในวันที่ 26 มกราคม เวลา 16.00 น. ที่วัดหัวลำโพง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ลำดับอาการรักษาตัวของนางสาววราพร หลังจากประสบอุบัติเหตุไม่ได้สติ กระดูกหักหลายแห่ง กะโหลกศีรษะสมองได้รับความกระทบกระเทือนหนัก ย้ายจากโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ไปยังสถาบันประสาทวิทยา แพทย์ให้เลือดและอาหารทางสายยาง วันที่ 16 มกราคม ร่างกายตอบสนองต่อการรักษาดี ต่อมาวันที่ 18 มกราคม มีการขยับตาและชันเข่า แต่ยังคงไม่ได้สติ 19 มกราคม มีการสั่งงดเข้าเยี่ยมเว้นแต่ญาติสนิท 21 มกราคม มีการนัดรวมตัวสวดมนต์ส่งพลังใจ วันรุ่งขึ้นแพทย์แจ้งว่ามีอาการดีขึ้นเป็นครั้งแรก ต่อมามีอาการมือบวม ร่างกายไม่ตอบสนองต่อยา กระทั่งเสียชีวิตอย่างสงบ ทั้งนี้ นางสาววราพรเป็นชาวดังเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 หลังการพยายามระดมเงิน 10 ล้านบาท เพื่อซื้อที่ดินซึ่งอยู่ติดกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบางกอก เนื่องจากเจ้าของที่ดินรายใหม่วางแผนจะสร้างตึกสูง ซึ่งบดบังภูมิทัศน์ รวมถึงอาจส่งผลต่อโครงสร้าง

ของอาคารอนุรักษ์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบางกอก ต่อมาได้กลายเป็นกระแสโดยมีผู้โอนเงินร่วมซื้อที่ดินจนได้ครบตามจำนวนที่ต้องการภายในเวลาไม่ถึง 2 สัปดาห์ พื้นที่ดังกล่าวมีแผนสร้างอาคารในเดือนมีนาคมนี้ แต่มาประสบเหตุเสียก่อน

นางสาววราพร เป็นบุตรของ นางสาวสอง สุรวดี (ต้นบุญเด็ก) จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านชีววิทยา มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา เคยเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร นอกจากนี้ยังเคยเป็นอาจารย์ที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประเมินผล ด้วยความสนใจส่วนตัวในด้านศิลปวัฒนธรรม หลังรับมอบมรดกที่ดินและตัวบ้านย่านเจริญกรุงจากมารดา จึงปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบางกอก เพื่อรักษาสถาปัตยกรรมและข้าวของเครื่องใช้อันล้ำค่าของชาวบางกอกเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้

ด้านนางสุภาวดี สิทธิกรไพบูลย์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก เปิดเผยว่า สำนักงานเขตบางรักในฐานะผู้ดูแลพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบางกอก ซึ่ง รศ.วราพร ผู้ก่อตั้งได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ กทม.แล้วเมื่อปี 2547 ทาง กทม.ยืนยันที่จะดูแลพิพิธภัณฑสถานต่อไป โดยหลังจากนี้จะประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่ดูแลพื้นที่ เพื่อหารือถึงแนวทางการบริหารจัดการว่าจะดำเนินงานต่อไปอย่างไร รวมถึงจะหารือเรื่องการจัดทำประวัติของ รศ.วราพรบรรจุไว้ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ด้วย







